

ตัวอย่างที่ 1 กทพ. เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่จะใดจะถึงก่อน โดยผู้สนใจจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ การบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

กทพ, EXAT, กระทรวงคมนาคม, รับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ

กทพ.; EXAT; กระทรวงคมนาคม; รับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ

ตัวอย่างที่ 2 กทพ. เตรียมนำระบบชำระเงินผ่านบัตรแทนเงินสดรูปแบบบัตร EMV (Euro/ MasterCard และ Visa) เดือนมกราคม ๒๕๖๓ นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass และ เติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษขั้นต่ำ จากเดิม 500 บาท เหลือเพียง 300 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสมัครขอใช้บัตร Easy Pass ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 22.00 น. หรือ สมัครได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก กทพ. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service จุดพักรถบีเอ็มปตท. บางนา (ขาออก) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 น. – 15.30 น. และ Customer Service บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยลงทะเบียนตามขั้นตอนที่แนะนำภายใน 3 – 5 วันทำการ บัตร Easy Pass จะถูกจัดส่งให้ถึงบ้านและพร้อมใช้งานได้ทันที (มีค่าจัดส่ง 52 บาท)